



## การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการผู้สูงอายุ

### โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (4 ปี กรมกิจการผู้สูงอายุ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม)

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมจำนวน ๘๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย

- การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ศาลพระภูมิ) ประจำอาคารมหานครยิบซั่ม
- พิธีตักบาตร - ข้าวสารอาหารแห้ง, การประกอบพิธีทางศาสนา ถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- การบรรยายธรรมจากพระมหาสมภัก กิตติปัญญา ในหัวข้อ “ความสุขที่แท้จริงตามแนวทางพุทธศาสนา



### กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง (จัดขึ้นทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง)

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประเพณีอันดีงามของไทย ณ ชั้น ๙ กรมกิจการผู้สูงอายุ



## พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในพิธีถวาย พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น ๒๐ อาคารมหานครยิบซัม โซนบี



## โครงการ“สานพลัง จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการ“สานพลัง จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีของบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุการอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมรวมทั้งการแสดงความรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๘๐ คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

- การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔
- กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ภายในบริเวณบ้านพักผู้สูงอายุ และบริเวณโดยรอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร





## การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๑๙

เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมจำนวน 81 คน ณ ห้องประชุมอาคารธัญญวิชญ์ ชั้น 2 สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี



### โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการจ้างใหม่

จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการจ้างใหม่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการจ้างใหม่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิทยากร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน โดยมีการบรรยาย เรื่อง “สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (นายปรีชา นนบถนอม) “กฎหมาย/ระเบียบ” การปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการใหม่ โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นายสุทธิพร ลิ้มศิลา)



## เลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งส่วนกลาง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจริยธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่เป็นตัวแทนบุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมและสวัสดิการของกรมให้เป็นรูปธรรม



## ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน”





ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ  
ร่วมต่อต้านการทุจริต

